

แมลง กัดต่อย และ ฝี

คาร์ลอสต้องการความช่วยเหลือ



โดย เจน แม็คไบริด
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)

เรื่องนี้เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา

คาร์ลอสขมวดคิ้วมองตัวเองในกระจกห้องน้ำ ไบหน้าและแขนของเขากลายเป็นสีชมพูเข้ม การโดนแดดเผาเลวร้ายกว่าที่เขาคิด และเขาก็ยังมีรอยแมลงกัดต่อยที่แขนและขาเต็มไปหมด การเดินป่ากับชั้นเรียนปฐมวัยเป็นเรื่องสนุก แต่ตอนนี้ผิวของเขาแสบไปหมด!

คาร์ลอสมองไปที่กระเป๋าสานของเขาบนพื้น ครีมนันแดดและสเปรย์กันแมลงที่คุณแม่เอาใส่กระเป๋ามาไว้ให้ยังคงอยู่ข้างในนั้น เขาควรจะใช้มันเหมือนที่คุณแม่บอก แต่ตอนนั้นเขาคิดว่ามันไม่จำเป็น

คาร์ลอสเปิดตู้และพบขวดเจลเล็กๆ ที่คุณแม่มักจะใช้ทาผิวที่แดดเผา เขาทาเจลลงบนไบหน้า เจลนั้นให้ความรู้สึกเย็นบนผิวที่แสบร้อนของเขา

คาร์ลอสทาเจลที่แขนเป็นส่วนถัดไป แต่เขาหาครีมทาแมลงกัดต่อยไม่เจอ ไม่นานนักเขาก็ยอมแพ้ เขาต้องการความช่วยเหลือ เขาคงต้องไปถามคุณแม่

เขาเจอคุณแม่อยู่ในห้องครัว เมื่อเห็นไบหน้าที่ไหม้แดดของเขา เธอก็

ดูเป็นกังวล คาร์ลอสคิดว่าคุณแม่คงโกรธที่เขาไม่ยอมทาครีมกันแดด แต่เธอไม่ได้โกรธ

“ลูกรู้สึกโอเคไหม?” เธอถาม “คงจะแสบร้อนน่าดู”

“ใช่ครับ” เขาคอดก “แม่ช่วยผมได้ไหมครับ? นะครับ”

“ได้สิ” คุณแม่พาคาร์ลอสไปที่ห้องน้ำ เธอมองเข้าไปในตู้และหยิบครีมหลอดเล็กๆ ออกมา

“ครีมนี้จะช่วยให้คนที่ถูกแมลงกัดกัดหายคันได้” เธอพูด เธอแต้มครีมลงไปบนตุ่มที่แมลงกัด

“เสร็จแล้ว” เธอพูดพร้อมกับปิดหลอดครีม “หวังว่าจะช่วยให้ลูกรู้สึกดีขึ้น”

“ขอบคุณครับแม่” คาร์ลอสก้มหน้ามองไปที่พื้น “ผมขอโทษครับที่ไม่ได้ใช้ของที่แม่เตรียมไว้ให้ ผมควรจะฟังแม่ ผมคิดว่าตัวเองรู้ดีที่สุด แต่ไม่เลย”

เธอจูบบนศีรษะของเขา “ด้วยความยินดีจะ บางครั้งแม่มักคิดว่าตัวเองรู้ดี

ที่สุดเหมือนกัน แต่ภายหลังพระบิดาบนสวรรค์ก็ทรงแสดงให้เห็นว่าแม่ไม่ได้รู้ดีที่สุดเลย” เธอลดเสียงลงเป็นเสียงกระซิบ “แม่แต่ผู้ใหญ่ก็สามารถผิดพลาดได้นะ”

คาร์ลอสหัวเราะ จากนั้นเขาก็ขมวดคิ้ว “ถ้าผมเชื่อฟังแม่ ผมคงไม่เจ็บมากเหมือนตอนนี้”

“แม่คิดว่าลูกหลายคนของพระบิดาบนสวรรค์ก็คงรู้สึกแบบนั้นเมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังพระองค์” คุณแม่พูด “พวกเขาคงคิดว่าตัวเองน่าจะฟัง

พระบัญญัติเป็นพร

พระบิดาบนสวรรค์ประทานพระบัญญัติแก่เราเพราะพระองค์ทรงรักเรา พระองค์ต้องการให้เราอยู่อย่างปลอดภัยและเลือกสิ่งที่ดีเพื่อเราจะได้อยู่กับพระองค์อีกครั้ง เมื่อเราเชื่อฟังพระองค์และอยู่บนเส้นทางพันธสัญญา พระองค์จะประทานพรแก่เรา (คู โมไซยาห์ 2:41) และเมื่อเราไม่เชื่อฟัง เราสามารถกลับใจและพยายามอีกครั้งได้เพราะพระเยซูคริสต์และการชดใช้ของพระองค์

พระองค์ และพระองค์ทรงเจ็บปวดแทนลูกๆ ของพระองค์เมื่อพวกเขาเจ็บปวด เช่นเดียวกับที่แม่เจ็บปวดแทนลูกในตอนนั้น”

“แต่พระองค์สามารถช่วยให้พวกเขาารู้สึกดีขึ้นได้นะครับ” คาร์ลอสกล่าว “เหมือนกับที่แม่ช่วยผม ใช่ไหมครับ?” คุณแม่ยิ้ม “ใช่จะ! เมื่อเรากลับใจพระบิดาบนสวรรค์และพระเยซูคริสต์ จะทรงช่วยเราได้ จากนั้นเราจะเลือกได้ดีขึ้นในอนาคต”

คาร์ลอสก็ยิ้มเช่นกัน เขายังคงรู้สึกเจ็บปวดกับผิวไหม้แดดและแมลงกัดต่อย แต่เขารู้ว่าอีกไม่นานก็จะดีขึ้น และครั้งหน้าเขาจะเลือกได้ดีกว่านี้! ●